

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 44 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thực hiện Kế hoạch số 141-KH/ĐUK ngày 14/3/2023 của Đảng ủy khối cơ quan - Doanh nghiệp về thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 15/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (sau đây gọi tắt là *Chỉ thị 44 của Tỉnh ủy*);

Đảng ủy Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I- Mục đích, yêu cầu

1. Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 44 của Tỉnh ủy gắn với thực hiện có hiệu quả quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp, chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng một cách có hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan theo quy định pháp luật. Qua đó, tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan và cán bộ, đảng viên, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, phát hiện, khắc phục, xử lý triệt để những hạn chế, yếu kém, sai phạm xảy ra; nâng cao hiệu quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác; xây dựng cơ quan, trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên, viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

II. Nhiệm vụ trọng tâm

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 44 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Đài

yêu cầu cấp ủy các chi bộ thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là tập trung phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, viên chức, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh để củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động kiểm tra để kịp thời phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực trong tổ chức, cơ quan; lấy kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu nêu đề xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý nhưng không chủ động phát hiện, xử lý; nhất là đối với trường hợp bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

2. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, viên chức và nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiên trì giáo dục đạo đức liêm chính, văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực, xây dựng nếp sống văn hóa “trọng liêm sỉ, trọng danh dự” trong cán bộ, đảng viên, viên chức và văn hóa “căm ghét tham nhũng” trong đại bộ phận quần chúng. Qua đó, tạo sự tự giác, đồng thuận, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

3. Đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, xác minh tin báo và kiến nghị khởi tố, điều tra, xử lý, các vụ án tham nhũng, tiêu cực theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước với nguyên tắc “Tích cực, khẩn trương; làm rõ đến đâu, xử lý đến đó; không phân biệt người có hành vi tham nhũng, tiêu cực là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố, điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử theo quy định”; chú trọng phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực mới. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sự tác động không đúng của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào; thực hiện đồng bộ các biện pháp “chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự” trong xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Xử lý kỷ luật nghiêm từ trên xuống dưới và kỷ luật Đảng đi trước để tạo tiền đề, mở đường cho điều tra, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định pháp luật; bảo đảm sự đồng bộ, nghiêm minh, kịp thời giữa kỷ luật Đảng với xử lý kỷ luật hành chính, đoàn thể và xử lý hình sự cán bộ, đảng viên vi phạm.

4. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát hiện điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; khắc phục triệt để biểu hiện “quyền anh, quyền tôi” trong xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Thường xuyên rà soát và kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp giữa các cơ quan nội chính, điều tra, truy tố xét xử trong công tác tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp; giữa cơ quan nội chính, kiểm tra, giám sát của Đảng với cơ quan thanh tra và các cơ quan tiền hành tố tụng trong việc cung cấp thông tin, chuyển giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến cán bộ, đảng viên vi phạm và các vụ việc có dấu hiệu tội

phạm; quy chế phối hợp giữa cơ quan tổ tụng với cơ quan giám định, hội đồng định giá trong xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực và trong quy trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố xét xử.

Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực; kịp thời áp dụng các biện pháp đồng bộ để thu hồi triệt để tài sản bị tham nhũng, tiêu cực ngay từ giai đoạn thanh tra, kiểm tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và trong giai đoạn thi hành án; khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả tệ “tham nhũng vặt”. Hằng năm, cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra lựa chọn đối tượng, lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên quan tâm để chỉ đạo kiểm tra, giám sát; trong đó tập trung vào những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải gắn liền với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu các hành vi sai phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; mọi cán bộ, đảng viên, viên chức vi phạm đều phải bị xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh, công khai.

III. Tổ chức thực hiện

1. Cấp ủy các chi bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Kế hoạch này của Đảng ủy Đài cụ thể hóa thành kế hoạch để triển khai thực hiện sao cho phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan.

2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Đài, Đảng ủy Khối để chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- ĐUK CQ-DN,
- BCH Đảng ủy,
- Các Chi bộ,
- Lưu VT, ĐU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

Nguyễn Minh Thái